



# ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินการกลุ่มแปลงใหญ่นายายอาม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

ช่วงเช้า กลุ่มฯ ได้รับเกียรติจาก บริษัท แอลโอซี อโกรเทค จำกัด โดยนสพ.ครรชิต โตนินิต มาบรรยายเทคนิคการใช้จุลินทรีย์และยีสต์ในการเลี้ยงกุ้ง เพื่อช่วยกระตุ้นการกินอาหาร ทำให้กุ้งดึงพลังงานมาใช้ในการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

ต่อจากนั้นคุณโต้ง เมธากรณ์ ไฮ้เต้กิม ได้มาแบ่งปันเทคนิคการเลี้ยงกุ้งให้ต้นทุนต่ำอย่างเข้าใจกึ่ง โดยการถาม-ตอบ จากสมาชิกกลุ่มฯ

เทคนิคการลดต้นทุนจะเน้น - ความสะอาดของพื้นที่เลี้ยง

- การใช้จุลินทรีย์เป็นหลัก เน้นทำเอง
- อ็อกซิเจนเพียงพอ
- pH ต้องนิ่งไม่แกว่ง (ไม่เกิน ๐.๑)
- ไม่มีอาหารเหลือพื้นที่บ่อ เน้นอาหารโปรตีนต่ำ
- การใช้จุลินทรีย์และกรดอะมิโนด้วยสูตรทำเอง



ช่วงบ่าย กลุ่มฯ ได้ประชุมเกี่ยวกับการต้อนรับ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นราพัฒน์ แก้วทอง ซึ่งจะเดินทางมาเยี่ยมฟาร์มกลุ่มฯ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยเสนอฟาร์ม คุณเตชภูศิษย์ สุรเนตรพศิน เป็นฟาร์มต้นแบบครั้งนี้

จากนั้นได้มีการสาธิตการหมักจุลินทรีย์ด้วยโคนหน่อกล้วย โดยคุณโต้งและสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ภายในฟาร์มเป็นการลดต้นทุนการผลิต





## ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงกุ้งขาว นายายอาม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ฟาร์ม นายเตชภูศิษย์ สุรเนตรพศิน ม.๑๐ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

กลุ่มฯ ได้รับเกียรติต้อนรับการมาเยี่ยมชมของ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรมประมง, นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอ นายายอาม, พ.ต.ท.สายัณห์ วันแรก รอง ผกก.ป.สภ.นายายอาม, นางโสภา ศรีอนันต์ ประมงอำเภอ นายายอาม

โดยนายชัชวาล อินทมนตรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง(ผู้จัดการแปลงฯ) กล่าวต้อนรับ ต่อมา นายไพรัช ภราดรพวงพันธ์ ประธานกลุ่มฯ ได้กล่าวแนะนำกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้นมา รวมทั้งเสนอปัญหาในด้านเศรษฐกิจ, ต้นทุนการผลิต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน และขอความช่วยเหลือจากทางคณะฯ ให้มีการประสานงานกับรัฐบาล ให้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มฯ ด้านการตลาด กุ้งขาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตอย่างยั่งยืนและพอเพียง

ในช่วงพักเที่ยง กลุ่มฯ ได้ให้การต้อนรับคณะ ด้วยเมนูอาหารอย่างง่าย โดยต้มกุ้งขาวแวนนาไม เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดเป็นเมนูแนะนำ และคุณเตชภูศิษย์ ได้พาเดินเยี่ยมชมฟาร์ม ถาม - ตอบ ปัญหาและข้อมูลในการเลี้ยงกุ้งเพื่อเป็นข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรในอนาคต

จากนั้นนายนราพัฒน์ แก้วทอง ได้กล่าวถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้ม ทางด้านการตลาดและเร่งแก้ไขปัญหาโดยแนะนำให้เพิ่มช่องทางการค้าเพื่อให้ขายผลผลิตได้มากขึ้น เช่น การขายผลผลิตแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น และจะ ส่งเสริมสินค้าภาคเกษตรอย่างเร่งด่วนต่อไป

